
 

 

 ๓๐ 
สนช. ๑๗           นนทพร  ๙/๑ 

 

หรือรองแมทัพภาคใหไดรับเงินเดือนในลักษณะและระดบัที่ไมเกิดความลักล่ันกับขาราชการพลเรือน 

ที่ครองตําแหนงหรือวามหีนาที่รับผิดชอบใกลเคียงกัน ซึง่รัฐบาลเองก็ไดรบัในสวนนีท่ี้จะไป

ดําเนินการตอไป ขออนญุาตเพ่ิมขอสังเกตนีอ้ีก ๑ ขอ เพ่ือใหสภานี้โปรดใหความเหน็ชอบครับ 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ความจรงิที่รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผูแทน

ของรฐับาลแถลงดวยวาจาถงึขอสังเกตและคํามัน่สัญญาของทานมีความหมายมาก เพราะวาตาม

หลักสุภาษิตเขาบอกวา เสียคําพูดเสีย เสียหมด ซึ่งที่จริงนาจะพอแลว แตวาตามระเบียบของรัฐสภา

เรากต็องขอความเหน็ชอบจากสมาชกิทั้งหมดวาจะรับขอสังเกตของทานตามนีห้รือไม ผมก็จะขอ

ถามทานสมาชิกวา ที่ประชมุแหงนีเ้หน็ดวยกับขอสังเกตที่ทานกลาวเมื่อสักครูนี้หรอืไมในการที่จะ 10 

เสนอตอรัฐบาล  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถาทานไมมีความเห็นเปนอยางอื่น ผมถือวา 

ที่ประชมุแหงนี้เหน็ดวยกบัขอสังเกตที่ทานอาจารยวิษณุวาไว และจะบรรจุไวเปนขอสังเกตสงตอ 

รัฐบาล ขอบคุณทานกรรมาธิการครบั เปนอนัจบเรื่องดวนที ่๔ 15 

  ตอไปเปนเรื่องดวนที่ ๕ ใหความเหน็ชอบพิธีสารอนุวตัขิอผูกพันการเปดเสรีการคา 

บริการดานการเงิน รอบที ่๖ ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการคาบรกิารของอาเซียน และตาราง

ขอผูกพันเฉพาะสําหรบัการคาบรกิารดานการเงนิภายใตกรอบความตกลงวาดวยการคาของอาเซียน 

คณะรฐัมนตรเีปนผูเสนอ 
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 ๓๑ 
สนช. ๑๗           นนทพร  ๙/๒ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เรื่องนี้คณะรฐัมนตรีไดเสนอพิธีสารอนวุตั ิ

ขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน รอบที ่๖ ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการคา

บริการของอาเซียน และตารางขอผูกพันเฉพาะสําหรบัการคาบรกิารดานการเงินภายใตกรอบ 5 

ความตกลงวาดวยการคาบรกิารของอาเซียนตอสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิเพ่ือพิจารณาให 

ความเหน็ชอบตามมาตรา ๒๓ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดใหสมาชกิทุกทานแลว โดยพิธีสารอนุวตัิขอผูกพัน 

การเปดเสรีการคาบริการดานการเงนิ รอบที่ ๖ ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการคาบริการของ

อาเซียน และตารางขอผูกพันเฉพาะสําหรับการคาบรกิารดานการเงนิภายใตกรอบความตกลงวา10 

ดวยการคาบรกิารของอาเซยีน ซึง่เปนการอนวุตัิใหเปนไปตามหนังสือสัญญาท่ีไดทาํไวกับ

ตางประเทศ กรณีจึงตองดวยมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังนัน้สภานติิบัญญตัิแหงชาติจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบ

หรือไมใหความเหน็ชอบใหเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวนัที่ไดรับเรื่อง ในวันนี้มีรฐัมนตรวีาการ

กระทรวงการคลัง คือทานสมหมาย  ภาษี มาเขารวมประชุมเพ่ือชีแ้จงประกอบการพิจารณาพิธีสาร15 

ฉบับนี้ และขออนุญาตใหมผูีเขารวมชีแ้จง ประกอบดวย นางสาวพรวสา  ศิรนิุพงศ  นายสมชาย  

เลิศลาภวศนิ นายจอม  จีระแพทย ขอเรียนเชิญทานรฐัมนตรีครับ 

  นายสมหมาย  ภาษี (รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลัง)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิและทานสมาชกิสภาผูทรงเกียรติทีเ่คารพทุกทาน กระผม 

นายสมหมาย  ภาษี รฐัมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีใหนําเสนอ 20 

พิธีสารอนุวตัิขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ฉบับท่ี ๖ ภายใตกรอบความตกลง 

วาดวยการคาบริการของอาเซียนตอสภานติิบญัญตัิแหงชาติ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ตามมาตรา ๒๓ วรรคสองและวรรคสามของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งตองเสนอสภานติิบัญญตัิแหงชาตใิหความเหน็ชอบใหประเทศไทยให

สัตยาบนัในพิธีสารดงักลาว กระผมขอเรียนวาประเทศสมาชิกอาเซียนไดจัดทาํพิธีสารอนวุัติ 25 

ขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ฉบบัที่ ๖ ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการคา

บริการของอาเซียนโดยมตีารางขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงนิของไทย 

เปนภาคผนวกแนบทายพิธีสารเสร็จสมบูรณแลว และขณะนี้สมาชิกอาเซียน ๘ ประเทศไดลงนาม 

ในพิธีสารดังกลาวแลวในลักษณะเวียนลงนามรายประเทศ คงเหลือเพียงประเทศฟลิปปนส  
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 ๓๒ 
สนช. ๑๗           นนทพร  ๙/๓ 

 

ซึ่งพรอมลงนามแลวและประเทศไทย กระผมกราบเรียนเพ่ิมเติมวาถาหากวันนี้ไดรบัความเห็นชอบ

จากสภาแหงนี้ พรุงนี้ก็ไดจัดเวลาไวใหผมไปลงนามในการไปประชุมอาเซียนในวนัพรุงนี้และมะรนืนี้

ที่กรุงกวัลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติและทานสมาชกิ 5 

ผูทรงเกียรติทีเ่คารพ เหตุผลและความจําเปนในการเสนอพิธีสารตอสภานติิบญัญตัิแหงชาติ 

ในครั้งนี้มดีังตอไปนี ้ 

การเจรจาเปดเสรีการคาบรกิารดานการเงินของอาเซียนไดเริ่มตนขึน้ตั้งแต 

ป พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมกีารเจรจาเปนรอบ ๆ รอบละ ๒ – ๓ ป ซึ่งที่ผานมาอาเซียนไดบรรลุขอผูกพัน

เปดเสรีการคาบริการดานการเงนิมาแลว ๕ รอบ สําหรบัการเจรจาในรอบที ่๖ นี้อาเซียนไดเริ่ม10 

กระบวนการเจรจามาตัง้แตป ๒๕๕๔ จนไดขอยุติในป ๒๕๕๗ ทั้งนี้เมือ่เสร็จส้ินการเจรจา 

และมคีวามคืบหนาในการเปดเสรีในแตละรอบสมาชิกอาเซียนจะรวมกันจัดทําพิธสีารอนวุัติ 

ขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินรอบละฉบับ เพ่ือใหแตละประเทศสมาชิกไดลงนาม

และใหสัตยาบนัเพ่ือใหขอผูกพันการเปดเสรกีารคาบรกิารดานการเงนิมีผลบังคบัใชกับทุกประเทศ

สมาชิกอาเซียนตอไป ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติและทานสมาชกิผูทรงเกยีรติที่เคารพ 15 

สําหรบัสาระสําคญัของพิธีสารมดีังตอไปนี้ พิธีสารฉบบัที่ ๖ นี้มีสาระสําคัญสวนใหญเชนเดียวกับ 

พิธีสารฉบับที ่๑ ถึงฉบบัที่ ๕ ที่ไดเคยมีการลงนามและใหสัตยาบนัไปแลว กลาวคือเพ่ือมุงขยาย

ความรวมมือดานการคาบรกิารดานการเงินระหวางประเทศสมาชิกโดยลดและยกเลิกขอจํากัดที่เปน

อุปสรรคตอสมาชิกอาเซียนใหมากกวาภายใตกรอบขององคการการคาโลก ซึ่งเปนกาวสําคญัของ

อาเซียนที่จะรวมกันพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิใหแข็งแกรงและสงเสริมการคาการลงทุนระหวาง20 

กัน อยางไรกด็ีขอแตกตางของพิธีสารฉบบันี้กบัพิธีสารท้ัง ๕ ฉบบัที่ไดลงนามไปแลว คือพิธีสาร 

ฉบับนี้มีถอยคําเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับการดําเนินการภายใตกรอบการรวมตัวภาคการธนาคารของอาเซียน

ที่เรียกวา อาเซียน แบงกิง อินทีเกรชัน เฟรมเวริก เอบไีอเอฟ (ASEAN Banking Integration 

Framework  ABIF) ซึ่งกลาวโดยสรุปไดวา ประเทศสมาชิกตั้งแต ๒ ประเทศหรือมากกวานั้น 

อาจดําเนินการเจรจาและตกลงเปดเสรีสาขาการธนาคารของประเทศตนไดตามความสมัครใจ  25 

โดยไมจําเปนตองมทีุกประเทศเขารวมการเจรจาและไมจําเปนตองใหสิทธิพิเศษท่ีไดจากการเจรจานี้

ใหแกประเทศที่ไมไดรวมเจรจา ทั้งนี้เมื่อเสร็จส้ินการเจรจาแลวจะตองระบขุอผูกพันสาขา 

การธนาคารของตนตามทีไ่ดตกลงกันนั้นลงในตารางขอผูกพันการเปดเสรกีารคาบรกิารดานการเงนิ 

 

 30 



 

 

 ๓๓ 
สนช. ๑๗         นนทพร  ๙/๔ 

 

ของประเทศตน โดยขอผูกพันอันเปนผลมาจากการเจรจานั้นจะมีผลบงัคับใชใน ๙๐ วัน หลังจาก

วันท่ีไดมหีนงัสือแจงขอผูกพันดังกลาวเปนลายลักษณอกัษรตอทีป่ระชุมรฐัมนตรวีาการ

กระทรวงการคลังอาเซียนแลว 5 

 

         - ๑๐/๑ 

 

 

10 



 

 

 ๓๔ 
สนช. ๑๗        จิตตมิา มวง  ๑๐/๑ 

 

  สําหรบัขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงนิของประเทศไทยที่เพ่ิมเตมิ 

ในการเจรจารอบที่ ๖ นี้ ไดแก การปรับปรุงขอผูกพันในสาขาประกันภัยและสาขาธนาคารพาณิชย 

เพ่ือยกระดับขอผูกพันใหเทยีบเทากฎหมายที่บงัคับใชในปจจุบนัของประเทศไทย โดยในสวนของ5 

สาขาประกนัภัยไดปรบัลดขอจํากัดสัดสวนการถอืหุนของผูถือหุนสัญชาตอิาเซียนในบริการนายหนา

หรือโบรกเกอร (Broker) และตวัแทนหรือเอเยนต (Agent) สําหรับการเขามาจัดตัง้ธุรกิจ 

ในประเทศไทย จากเดมิไทยไดจํากัดการถือหุนไวไมเกนิรอยละ ๒๕ ของทุนจดทะเบียน เปนไมเกิน

รอยละ ๔๙ ของทนุจดทะเบียน เพ่ือใหสอดคลองกบักฎหมายที่เกี่ยวของและแนวปฏิบัติในปจจุบนั  

ในสวนของธนาคารสาขาการธนาคารไดปรบัปรงุขอจํากดัของการถือหุนสัญชาติอาเซียน  10 

และจํานวนกรรมการสัญชาติอาเซียนในธนาคารพาณิชยที่จัดตัง้ในประเทศไทยใหสอดคลองกับ

กฎหมายและแนวปฏิบตัิในปจจุบัน นอกจากนี้ไดยกเลิกขอจํากดัดานจํานวนบุคลากรสําหรับบุคคล

สัญชาตอิาเซียน โดยใหเปนไปตามแผนของธุรกิจ แตยังตองขออนญุาตจากธนาคารแหงประเทศไทย  

  กลาวโดยสรปุ ขอผูกพันของไทยในการเปดเสรีการคาบริการดานการเงนิ  

ฉบับที ่๖ นี้จะอยูในกรอบกฎหมายท่ีบงัคับใชในปจจุบนัโดยไมมีผลใหตองแกไขกฎหมายแตอยางใด 15 

และในทางตรงกันขามประเทศอาเซียนทั้งหลายทีไ่ดลงนามในพิธสีารนี้กต็องเปดใหธุรกิจของไทย 

ในสวนดานการคาธนาคารมสิีทธิในประเทศเขาเชนเดียวกับที่เราเปดใหเขา ทานประธานทีเ่คารพ

สําหรบัประเด็นสุดทายผมจะขอชีแ้จงเรื่องประโยชนของพิธีสาร การผูกพันการเปดเสรีการคา

บริการดานการเงินของประเทศไทยตามท่ีระบไุวในพิธีสาร ฉบับท่ี ๖ นี้ นอกจากจะเปนสวนสําคญั

ของการดาํเนนิการรวมกบัประเทศสมาชกิอาเซียนเพ่ือจัดตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว จะมี 20 

สวนชวยอยางสําคัญใหเกดิการพัฒนาและสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันใหแกภาคการเงนิ

ของไทย ดวยการขยายโอกาสใหธุรกิจประกันภัยและธุรกิจธนาคารพาณิชยของไทยไดรวมทนุกบั 

นักลงทนุสัญชาติอาเซียนไดสะดวกย่ิงขึ้น ขณะเดียวกันเอกชนในภาคการเงนิของไทยยังสามารถ

ขยายธุรกิจการใหบริการดานการเงนิออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นไดอยางสะดวกย่ิงขึ้น

เชนกนั เพ่ือสนับสนุนภาคธรุกิจไทยในสาขาอืน่ ๆ ทีไ่ปลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจน25 

สงผลตอการสรางความเขมแข็งและย่ังยืนตอเศรษฐกิจในภาพรวมและสงเสรมิภาพลักษณที่ดี 

ของไทยในประชาคมอาเซียน ดวยเหตุผลทีก่ลาวขางตนจึงขอใหสภานิตบิัญญัตแิหงชาติกรุณา

พิจารณาใหความเห็นชอบ ใหสัตยาบันพิธีสารอนุวตัิขอผูกพันการเปดเสรกีารคาบรกิารดานการเงนิ 

ฉบับที ่๖ ภายใตความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน พรอมดวยตารางขอผูกพันการเปดเสรี

การคาบรกิารดานการเงินของไทยซึง่เปนภาคผนวกแนบทายดวย ขอบพระคุณครบั 30 



 

 

 ๓๕ 
สนช. ๑๗        จิตตมิา มวง  ๑๐/๒ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม ทานใด 

จะอภิปรายยกมือไว มีทานกิตติกอน แลวกน็ายแพทยเจตน มีใครอกีหรือไม มีพันตาํรวจโท พงษชัย  

วราชติ มีอีกหรือไม เชิญทานคนละ ๘ นาที เชิญทานกติต ิ วะสีนนท กอน แลวตามดวยทานเจตน  5 

ศิรธรานนท แลวก็พันตํารวจโท พงษชัย  วราชติ 

  นายกติต ิ วะสีนนท   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาติที่เคารพ 

กระผม นายกิตติ  วะสีนนท สมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ กระผมไมมีขอขดัของท่ีจะให 

การสนบัสนนุดวยขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงนิ รอบที่ ๖ ดังกลาว เพียงแตวา

อาจจะมปีระเดน็ท่ีขออนญุาตกราบเรียนทานประธานเพ่ือซักถามผานไปยังทานรัฐมนตรแีละผูชี้แจง10 

บางประการ ผมขออนญุาตเรียนถามวา แผนการเปดเสรกีารคาบรกิารดานการเงินในลักษณะนี ้

เราไดเตรียมที่จะมแีผนอยางไรในการที่จะรองรับการเปดเสรีในกรอบอื่น เชน ในกรอบของ

อาเซียน+๓ ซึ่งจะมีจีน ญีปุ่น เกาหลี เขามาดวย และในกรอบของอารเซป็ รีจันแนล คอมพรเีฮนซีฟ 

อีคอนอมิค พารทเนอรชิพ (RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership)  

ซึ่งนอกจากอาเซียน+๓ แลวก็ยังมีออสเตรเลีย นวิซีแลนด อนิเดีย ซึง่แนนอนตอนนีอ้าจจะยังจํากัด15 

อยูในชวงการคา แตวาในท่ีสุดแลวก็คงจะตองพิจารณาเรื่องการเปดเสรีทางดานสาขาบรกิารตาง ๆ 

รวมทัง้ดานการเงินดวย ผมเชื่อวาทานทางกระทรวงการคลังและหนวยราชการที่เกี่ยวของเอง 

ก็คงมคีวามระมัดระวัง เนื่องจากประเด็นปญหาที่เกดิขึน้ในชวงป ๒๕๔๐ แลวผมก็เชือ่วาการเจรจา

ตาง ๆ ก็เปนไปดวยประสบการณทีไ่ดมาจากในอดตีอยูแลว  

  แตก็อยากจะขอถามในประเด็นที ่๒ ก็คือเรื่องมาตรการปองกนัหรือเซฟการด 20 

(Safeguard) เซฟตเีนส (Safetyness) ตาง ๆ ที่เรามหีรอืเตรียมไวในกรณีการเปดเสรีบริการ 

ดานการเงิน แลวกก็ารบริการดานอืน่ ๆ ในกรณีอาเซียนและอาเซียน พลัส (ASEAN Plus)  

  ประเดน็สุดทาย ซึง่จะเปนคาํถามถาทานรฐัมนตรีจะกรณุา ก็คือในประเด็นทีเ่ริ่ม

เปนขาวที่จะมีการจัดตัง้เอเชียน อนิฟราสทรคัเจอร อนิเวสตเมนท แบงก (Asian Infrastructure 

Investment Bank) ซึ่งก็คงเกี่ยวของอาจจะมขีอผูกพันอะไรบางอยางในการที่จะเขาเปนภาค ี25 

หรือรวมมือในเรื่องธนาคารเพ่ือการลงทนุในโครงสรางพ้ืนฐานแหงเอเชีย ซึ่งแนนอนก็เปนทีท่ราบ 

กันดอียูวาจีนซึง่เปนมติรประเทศท่ีสําคัญของไทยในขณะนี้ก็เปนตัวตั้งตวัต ีในขณะที่มีมหาอํานาจ 

บางประเทศอาจจะมองวาธนาคารดงักลาวอาจจะเปนธนาคารท่ีตัง้ขึน้มาเพ่ือคานอาํนาจไอเอ็มเอฟ 

(IMF) หรือ เวิลด แบงก (World Bank) แตก็มีประเทศยุโรป เชน สหราชอาณาจักร ฝรัง่เศส 

เยอรมน ีอติาลี และลักเซมเบิรกเองก็ใหความสนใจ ผมขออนญุาตสอบถามในประเด็นนี้ดวยวา 30 



 

 

 ๓๖ 
สนช. ๑๗        จิตตมิา มวง  ๑๐/๓ 

 

ประเทศไทยมีทาทีอยางไร เพราะวาผมจะตองเกี่ยวของกับเรื่องการใหความรวมมือในสาขาบริการ

โดยเฉพาะดานการเงิน  

  เรื่องท่ี ๑ ก็คือการเปดเสรีสาขาบริการดานการเงนิในกรอบอื่น เชน อาเซียน+๓  5 

อารซอีีพี  

  เรื่องท่ี ๒ คือเรื่องมาตรการปองกนัเซฟตีเนสหรอืเซฟการด  

  เรื่องท่ี ๓ คือธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานแหงเอเชียหรือเอไอไอบ ี

(AIIB) ขอบคุณครับ   

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานหมอเจตนครบั 10 

  นายเจตน  ศริธรานนท   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ นายแพทยเจตน  

ศิรธรานนท สมาชิกสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิทานประธาน ก็ในเรื่องพิธีสารอนวุัตขิอผูกพันการเปด

เสรีการคาบริการดานการเงนิ รอบที่ ๖ ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน 

ก็เปนเรื่องของการเปดเสรกีารคาดานบรกิาร แตทีนีโ้ดยหลักการของการเปดเสรีดานการคาบริการ 

ประเทศที่ใหญ ประเทศที่เจริญแลวก็จะไดเปรียบประเทศท่ีเจริญนอยกวาหรือเศรษฐกิจดอยกวา  15 

ในอาเซียนเองเราก็ไมไดเปนรองใคร อาจจะเปนรองดานการคาบรกิารกบัประเทศบางประเทศ เชน 

สิงคโปร แตประเทศอืน่ ๆ แมกระทั่งมาเลเซีย ผมคดิวาประเทศไทยก็ไมไดเปนรองใคร เพราะฉะนั้น 

ในแงของการเปดเสรีการคาบริการในกลุมอาเซียนดวยกนัเองก็ไมนาจะเปนปญหา แลวก็สาขา

ประกนัภัยและสาขาธนาคารพาณิชยในกรอบในขอผูกพันรอบที ่๖ ที่เรากําลังจะอนมุัติในวันนี ้

ก็เปนเรื่องเดียวกนั กค็ือเราไมไดเปนรองประเทศใดเชนเดียวกนั เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็เปนเรื่อง 20 

ที่สภาก็นาจะใหการสนบัสนนุ ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

         -  ๑๑/๑ 



 

 

 ๓๗ 
สนช. ๑๗                อารวีรรณ  ๑๑/๑ 

 

ประเดน็ปญหากค็ือวาเราไมไดเปดเสรีการคาบริการเฉพาะในอาเซียน เรายังมกีารเปดเสรกีารคากับ

อาเซียน+๓ แลวก็ +๖ แลวก็ยังไมใชแคนั้น เราก็ยังมกีารเปดเสรกีารคาบรกิารทีเ่จรจาระหวางไทย

กับอียู (EU) แลวกม็ีกระทั่งการเจรจาการเปดเสรีการคาไทยกับสหรฐัอเมริกา ซึง่ตรงนี้เนื่องจากการ5 

เปดเสรีการคาเปนวง ๆ และมีหลายวงที่ทับซอนกนัอยู เพราะฉะนัน้ประเด็นปญหาแรกก็คือวา แลว

เราจะทาํอยางไรถาหากวาบางประเทศในอาเซียนเขากไ็ปเปดเสรกีารคากับประเทศอื่น ๆ 

เชนเดียวกนั เราอาจจะอยูในระหวางการเจรจาทวิภาคกีับบางประเทศซึ่งก็ยังไมไดมีขอตกลงกัน  

แตวาในบางประเทศที่เขาเจรจากันไปแลวแลวจะทําอยางไร ยกตวัอยางเชน สิงคโปรซึ่งถอืวา 

ในภาคธุรกิจกับสถาบันการเงินแลวกธ็ุรกิจประกนัภัยเขากาวหนากวาเรา ในกรณีนัน้ถาเขาเปดเสรี10 

การคาแลวโยงมาถงึเราอยางไร อันนี้ก็เพียงแตวาอยากจะใหทางทานรฐัมนตรีแลวก็ทางทานผูชีแ้จง

ตอบหนอย ในยุคสมัยที่ผานมาเมื่อรัฐบาลที่แลวกบักอนนั้นมเีรื่องของการนําเรื่องของการเปดเสรี

การคาโดยเฉพาะทางการเปดเสรกีารคาดานบริการเขาสภาแหงนี้บอย แลวกม็ีการเปดเสรีทํา 

เอฟทีเอ (FTA) ทางดานอื่น ๆ ดวย แลวส่ิงที่ไดจากการอภิปรายในสมาชิกซึ่งสวนใหญจะเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลวบางสวนก็เปนสมาชิกวุฒิสภา ก็เพราะวาเรื่องประเด็นที่เขาพูดกันมาก15 

ก็คือวา ในกรณีท่ีการเปดเสรีทางการคาตองคํานึงถงึผลกระทบจากผูที่เหมือนกบัวาการเปดเสรี

การคามีทั้งประโยชนและมีโทษ ประโยชนอาจจะเกดิกับบางภาค แตโทษก็เกดิจากบางภาค

เชนเดียวกนั เพราะฉะนั้นในกรณีนี้จะมีมองมมุเดียววาเราไดประโยชนอยางเดียวคงไมได คงจะตอง

ดูวาเราเสียอะไรไปบาง แลวในสวนท่ีเราเสียชดเชยดวยอะไร คุมกันหรือไม ผมเองเชื่อมั่นในทีม

เจรจา ไมวาจะเปนทางกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชยหรือกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งกม็ีทีม 20 

ที่เจรจาในดานการเปดเสรีทางการคามาตลอด เพียงแตวาประเด็นที่ผมอยากจะถามก็คือวา 

ทีมที่เจรจาเมื่อทานเปนผูใหญขึ้นก็เปนผูบริหารแลววนัหนึ่งทานกเ็กษียณไป แลวในกรณีนั้น 

ทีมเจรจาเขายังอยูในทีมเจรจาหรือไม เพราะวากม็ีความเสียดายในทีมท่ีมีความสามารถ เพราะวา

ประสบการณส่ังสมมาตลอด แลวเราก็ฝกคนรุนใหมขึ้นมาเจรจาการคาไปตลอดเลย แตวาเมื่อเขา

เกษียณอายุไปเราใชประโยชนบุคคลเหลานี ้ทีมเหลานี้ใหเขามาชวยงานบางหรอืไมอยางไร อนันี้คือ25 

ขอที่อยากจะไดรับฟงจากทางทานผูชี้แจง ผมเหน็ดวยวาในกรณีท่ีถาหากวาเราใหสัตยาบนัในพิธีสาร

ดังกลาวจะทําใหธนาคารพาณิชยไทยแลวก็สาขาประกนัภัยและสาขาอื่น ๆ ที่อยูในพิธีสารรอบที่ ๖ 

มีโอกาสขยายธรุกิจไปตลาดอาเซียนไดงายและสะดวกขึน้ รวมทัง้ภาคธรุกิจการเงินเอกชนของไทย 

แลวผมก็เห็นวาในกรณีนีค้นไทยก็จะไดรับประโยชนในเรื่องของไดรบับรกิารทางการเงินที่มี 

ความหลากหลายและตนทนุการเงนิที่ต่ํา แตผมก็อยากจะรูจรงิ ๆ วาในกรณีท่ีทานใหเหตุผลมาวา 30 



 

 

 ๓๘ 
สนช. ๑๗                อารวีรรณ  ๑๑/๒ 

 

ในบริการนายหนาและตวัแทนประกนัภัยจากเดิมที่จํากดัสัดสวนของผูถือหุนแคจากเดิมทีก่ําหนดไว

ไมเกนิรอยละ ๒๕ ของทนุจดทะเบียน เปนรอยละ ๔๙ ของทนุจดทะเบียนเพ่ือใหสอดคลองกับ

กฎหมายและแนวปฏิบตัิในปจจุบันนั้น ผมอยากจะรูวา ๔๙ เปอรเซน็ต ซึง่ทางธนาคารพาณิชย 5 

ไปถงึตรงนัน้แลว คือกฎหมายมีแลว แตวาพิธีสารซึง่เปนลักษณะของอนุสัญญาแบบหนึง่เราก็ออก

อนุสัญญา เรารบัรองอนุสัญญาตามกฎหมายท่ีม ีซึง่ก็นอยครั้งที่เราจะทําในลักษณะอยางนี ้แตวา 

ก็สามารถทําไดเหมอืนกบัหลายครั้งที่เราทํามา แตก็อยากจะทราบวารอยละ ๔๙ ไมวาจะที่เปน 

อยูแลว พิธีสารอันนี้ถาหากวาเรารับรองก็ทําในส่ิงที่กฎหมายมีอยูแลว เพียงแตอยากทราบวา 

รอยละ ๔๙ สมัยนีถ้ือนอมิน ี(Nominee) กันงาย เรามวีธิีปองกันอยางไร ทําไมเราถงึกําหนดตวัเลข10 

ไว ๔๙ ในเรือ่งของวธิีการเงนิในปจจุบนัสามารถที่จะใชนอมินถีือหุนแทนแลวขยายจาก รอยละ ๔๙ 

มาเปนรอยละ ๕๑ ไดงาย ๆ อยูแลว ซึ่งตรงนั้นวิธกีารปองกันเขาทาํกันอยางไรก็อยากจะทราบ 

เพราะวาเปนส่ิงทีเ่ปนอยูแลว ผมก็อยากจะรู เพียงแตวาในลักษณะของการถอืหุนโดยที่ใหนอมนิีถือ

แทนทานอยางไรและปองกนัอยางไร ผมคดิวาในกรณีนีค้งเปนประเด็นทีเ่ปนมุมมอง ผมก็สมมุติ

ตัวเองวาเปนประชาชนคนหนึ่งก็อยากจะทราบวาในกรณีท่ีเราเปดเสรีทางการคาบริการทีเ่ราใชเวลา15 

เจรจาในแตละรอบถึง ๒ – ๓ ป เสร็จแลวสวนท่ีเปนขอเสียคืออะไร แลวเราไดปดจุดออนหรอื

ขอเสียของเราอยางไรหรือเยียวยาอยางไร เหมือนกบัเราทําเอฟทีเอ เรื่องของสินคาทางการเกษตร 

แลวเราก็พบวาสินคาเกษตรบางชนิดเราไดเปรียบ บางชนิดเราเสียเปรียบ แตวาปญหาก็คือวาสินคา

เกษตรที่เราเสียเปรียบเราเยียวยาเกษตรกรเราอยางไร เหมือนกับยกตวัอยางในกรณีที่การเปดเสรี

การคาการบริการดานการเงนิขอที่เสียเปรียบเรามีอะไรแลวเราปองกนัในกรณีนัน้อยางไร หรือวา20 

ทานจะบอกวาไมมีอะไรทีเ่ราเปนขอเสีย ไมมีอะไรที่เราเสียเปรียบเลย เพราะถาหากวาเปนอยางนั้น 

ทําไมจะตองใชเวลาเจรจากนัในแตละรอบถึง ๒ – ๓ ป ขอบคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   พันตํารวจโท พงษชัย  วราชติ ๘ นาทีครบั 

  พันตํารวจโท พงษชัย  วราชติ   :   กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ กระผม 

พันตํารวจโท พงษชัย  วราชติ สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิพิธีสารอนวุัตขิอผูกพันการเปดเสรี25 

การคาบรกิารดานการเงินรอบที่ ๖ เปนเรื่องที่อยูตรงสาระทีว่านายหนาและตวัแทนประกันภัย 

และประกันชวีิต เรือ่งนีแ้ตเดิมกฎหมายของประกนัภัยกําหนดอยูที่ผูถือสัดสวน ๒๕ เปอรเซ็นต วันนี ้

ขอมาเปล่ียนตรง ๔๙ ซึ่งกระทบไปถึงทางธนาคารดวย สถาบนัการเงนิ ผมอยากจะขอตัง้ขอสังเกต

แลวก็ฝากไปถงึทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังวาที่จะไปลงนาม เรื่องนี้ตรง ๔๙ กระผมคิดวา

ไมคอยนาจะมีปญหา แตมีปญหาตรงประเด็นทีว่าวนันีป้ระกนัวนิาศภัยที่ทานกําลังหาเงินเขามา 30 



 

 

 ๓๙ 
สนช. ๑๗                อารวีรรณ  ๑๑/๓ 

 

อุดหนุนรัฐบาล ทานทราบหรือเปลาวาประกันวินาศภัยจดภาษีแว็ท (VAT) เสีย ๗ เปอรเซ็นต  

แตประกันชวีิตจดภาษีธุรกิจเฉพาะเสีย ๓.๓ พอรท (Port) ตรง ๕ แสนลานบาท หรอื  

๖ แสนลานบาท เงนิหายไป ๓.๗ หายไปตรง ๓.๗ เงินเสียไปเปลา ๆ เกอืบ ๒๐,๐๐๐ ลานบาท 5 

เพราะฉะนัน้ตรงนี้เวลาทานจะไปลงนามทานตองปรบัพอรทของประเทศไทยกอนเพ่ือใหประกันชีวติ

และประกันวินาศภัยตรงภาษีนี้ตองเทากนั เพราะมิฉะนัน้เมื่อทานไปลงนามจาก ๒๕ มาเปน ๔๙ 

ใหกับตัวแทน ทานรูไหมครบั ๑. เปนการเล่ียงภาษีโดยทางออม เล่ียงอยางไรครบั คาคอมมิชชนั 

(Commission) เทาไร ทานก็ไมไดระบ ุ ๒. คาดําเนนิงานเทาไร เหมอืนลดหยอนภาษีใหกับพวกที่

ทําประกันชวีติ จรงิ ๆ วันนีท้านลดอยูในสัดสวนทีท่านกําหนดไว ๑ แสนบาท แตทานทราบไหมครับ  10 

จริง ๆ การลดหยอนภาษีตรงนี้ไมใชมาลดตรง ๑๐๐ เปอรเซน็ต ---------------------------------------- 

 

          -  ๑๒/๑   



 

 

 ๔๐ 
สนช. ๑๗                                                                                ชรินทรทิพย  ๑๒/๑ 

 

ตรง ๑ แสน ทานตองตัดคาสํารอง คาเส่ียงภัยออก ๔๐ เปอรเซ็นต คาดําเนินงานอกี  

๒๐ เปอรเซน็ต แลวเหลือ ๔๐ เปอรเซ็นตตรงนั้นทานถงึจะมาลดหยอน คลังจะไดเกบ็เงินได  

แลวคนท่ีจะมาขอไปลงนามตรง ๔๙ อนันี้ผมไมติดใจ แตผมขอตัง้ขอสังเกตวาตรง ๔๙ ตรงนี ้5 

ทานทําอยางไรจะปองกนัไมใหเมื่อเวลามีผลกําไรแลวเอาเงินออกนอกประเทศโดยแทงเปน 

คาดําเนนิงาน โดยเฉพาะบรษัิทประกันชวีิตทานทราบหรือเปลาวาแทงออกไปเปนคาดําเนินงาน 

ขอออกไปโดยทีว่าไปพัฒนาเทคโนโลยีท่ีถอือยูตางประเทศ ประเทศไทยไมไดภาษีอกีเทาไร  

ฉะนั้นรวม ๆ เสร็จภาษีประเทศไทย ถาผมตั้งขอสังเกตไวทั้งหมดตั้งแตเรื่องลดหยอนภาษี  

เรื่องภาษีธุรกิจ จดภาษีเฉพาะธรุกิจแลวกบันายหนาตวัแทนตรงนี้ ผมบอกวารัฐมนตรวีาการ10 

กระทรวงการคลังสามารถหาเงินไดคืนกลับมาใหกับประเทศไทยไมนอยกวาอีก ๓๐,๐๐๐ ลานบาท 

โดยที่ไมตองไปรบกวนใครเลย นี่เปนกําไรขาดทุนของบริษัทประกันเทานัน้เอง  

   แลวเรื่องที ่๒ ผมอยากจะฝากทาน ประเทศสิงคโปร ผมขอเรียนทําไมถงึขอยกเวน

การเดินเรือทะเล ทานดูในเรื่องที่ทานเขียนมขีอจํากดั แตวาขอยกเวนการเดนิเรอืทะเล  

ทานตองทราบนะครับวาเวลานี้ประเทศสิงคโปรเดนิเรอืใหญที่สุด ปกธงสิงคโปรในทองทะเลวันนี้  15 

๘๐ เปอรเซน็ตเปนของประเทศสิงคโปร แลวทานก็ทราบใชหรือไมครับวาถาเดนิเรอืทางทะเล

ระยะไกล แตคาดําเนินงานนี้ถูก แตทานทราบหรือไมวาถาทางบกชวงส้ัน แตคาใชจายสูง แลววันนี้

เรากําลังเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนอยางที่ทานบอกจะบวกอีกเทาไร ผมไมทราบจะบวก ๒ 

บวกอะไรผมไมเกี่ยว แตประเทศไทยเปนศูนยกลาง การผานแดน ขามแดนและจุดเกี่ยวเศรษฐกิจนี้ 

ตัวนี้ผมคดิวาตวันายหนาทานตองกําหนดใหดี ถาทานกาํหนดไมด ีคดิไมละเอียด ผมบอกเลยวา20 

ประเทศไทยจะไมไดอะไรแมแตบาทเดียว แตถาทานเดินทางถูก ทานทําอยางไร จุดเปล่ียนนี้เปน

เศรษฐกิจ ผมพูดหลายครั้งแลว ถาทานรูจักขอ ทําเปนโกดัง เปนของเอสเอ็มอี (SMEs) ที่เราตอง

เคล่ือนยาย เพราะวาวันนี้ประเทศไทยเราเสียเปรียบเรื่องคาแรง เราเสียเปรียบทั้งคาวัตถุดบิ แลวจะ

ฟนอยางไร กต็องยายฐานตวัเอสเอม็อีออกไป ถาไมยายฐานออกไปทานก็สูเขาไมได แลวประเทศ

ไทยก็ตกอยูในวงัวนอยางนี้ ผมเลยขอกราบเรียนทานประธานสภาไปถึงรัฐมนตรีวาการ25 

กระทรวงการคลังวาวนันีห้าเงินงาย ๆ อยางนี้โดยไมตองไปหาเงนิที่อืน่ไดอยางนอย  

๓๐,๐๐๐ ลานบาทเห็น ๆ อยู แลวทาํไดทันท ีเพราะทานมีอํานาจที่จะส่ัง เพียงแตเปล่ียนจากภาษี

ธุรกิจเฉพาะเปล่ียนเปนคาแว็ท (VAT) จบเลยครบั ทานไดเงินแลว ผมขอฝากไวแคนี้ ขอบคุณครับ  

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอบคุณทานพงษชัย  วราชติ ครับ 

ตอไปผมขอเชิญทานรัฐมนตรีชวยชีแ้จงหนอยนะครับ 30 



 

 

 ๔๑ 
สนช. ๑๗                                                                                ชรินทรทิพย  ๑๒/๒ 

 

   นายศิริพล  ยอดเมืองเจรญิ   :   ทานประธาน ผมขออภิปรายเล็กนอยไดไหมครับ  

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไดครบั เชญิทานศริิพลครับ 

   นายศิริพล  ยอดเมืองเจรญิ   :   ผม ศิริพล  ยอดเมืองเจริญ สมาชิกสภานิตบิัญญัติ5 

แหงชาต ิกอนอื่นในเรื่องของการเจรจาของกลุมอาเซียนไมวาจะเปนการตกลงในสินคาและบรกิาร

เราตองทําตามพันธสัญญา แลวผมก็ขออนญุาตกราบเรยีนวาการที่เรามตีลาดการผลิตเดียว  

ฐานการผลิตเดียว แลวตลาดเขาถึงกันไดสะดวกนั้น โดยหลักการจะเกิดประโยชน เนื่องจากวาขนาด

ตลาดใหญขึ้น ความสามารถในการแขงขนัมากขึน้ สิง่นีจ้ะเปนภาพใหญที่ไดประโยชน แตวาภายใต

ภาพใหญที่เปนประโยชนนัน้ก็จะกระทบเอสเอ็มอีคอนขางมากอยางท่ีทานสมาชิก สนช. บางทาน 10 

ไดพูดกราบเรียนไป ประเดน็ที่ผมอยากจะพูดพาดพิงถงึนั้น ในฐานะที่ผมมาจากกระทรวงพาณิชย  

ผมอยากขออนญุาตกราบเรยีนประสบการณในการทําขอตกลงในหลาย ๆ กรณีใหเปน 

การเทียบเคียง อยางกรณีการตกลงในเรื่องการคาสินคา จะเห็นวาในขอตกลงในกลุมอาเซียน

ดวยกนันัน้สวนใหญจะแบงเปน ๒ กลุมใหญ ๆ กลุมท่ีคอนขางมากอน ไมวาจะเปนประเทศไทย 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส บรูไน สวนประเทศที่เปนอีกกลุมนัน้ไมวาจะเปนเวียดนาม พมา 15 

เขมร ลาว การตกลงในการคาแมแตกลุมทีเ่จรญิแลวดวยกันกต็าม เชน การกําหนดตัวไฮลี  

เซนซิทีฟ ลิสต (Highly sensitive list) ก็คือกลุมอีกกลุม กลุมแรกที่ผมกราบเรียนเมื่อสักครูนี้  

บางคนตกลงวาจะตองลด เชน อนิโดนีเซียวาจะตองลดภาษีน้ําตาลจากการนําเขา ๒๕ เปอรเซน็ต  

เหลือ ๕ เปอรเซน็ต ปรากฏวา ณ เวลานี้ยังอยูมาตรฐานเดิม ฟลิปปนสตกลงวาจะลดการนําเขาขาว

ภาษีลงรอยละ ๔๐ เหลือไมเกิน ๕ เปอรเซน็ต หรือประมาณ ๕ เปอรเซ็นต ตัวเลขผมจําไมแมน  20 

แตวาขอเท็จจรงิก็คือวาเวลานี้ยังเหมือนเดมิ ประเดน็ที่ทานสมาชกิ สนช. บางทานวาเราควรจะมี

เซฟการด (Safeguard) เรื่องนี้อยางไร หรือเราควรจะมมีาตรการที่จะทําอยางไร ขอตกลงวาดวย

การใหคูกรณีมีการตกลงกนัเพ่ือจะมีการเรียกชดเชยสวนนี้ก็มีอยูแลว แตในทางปฏิบตัิเนือ่งจากวา 

มีการคาหลากหลายแลวกต็องประนปีระนอมกัน ขอตกลงเลยดําเนนิการไมไดเปนไปอยางที่เรา

ตองการ อันนี้เปนขอเท็จจรงิท่ีเกดิขึน้มา กรณีเรื่องของการคา เรือ่งธุรกิจบริการ ไมวาจะเปนสาขา25 

การเงิน การประกันภัยกต็าม ผมเรียนทานวาแมแตเปนขอตกลงโดยทั่วไปนั้นบางรายการจะตองถึง

รอยละ ๗๐ ไมใช ๔๙ อยางที่พูดถึง เรื่องนีก้ารประชมุหารือผมเขาใจวาชัดเจนกนัพอสมควร  

แตประเดน็ที่ทางทานรัฐมนตรีไดเอาพิธีสารอนวุัตขิอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงนิ 

รอบที่ ๖ มานําเสนอนี้ ในหลักการขอตกลงเหลานี้ผมคดิวาเรารับไดแน เพราะวาเปนขอความที่ 

มีเหตุมีผล ทีนีต้ารางผูกพันที่นําเสนอในหองประชมุนี้เปนตารางผูกพันเฉพาะเราไปทํากับกลุมอืน่  30 



 

 

 ๔๒ 
สนช. ๑๗                                                                                ชรินทรทิพย  ๑๒/๓ 

 

จริง ๆ แลวผมเขาใจวาถามกีารพูดถึงเรื่องตารางผูกพันของคนอื่นใหเราทราบดวยกจ็ะเปน 

ประเดน็ที่ด ีเชน เราผูกพันในเรื่องของการที่เปนกรณีนายหนาประกันภัย จากเดิมท่ีมีการถือไมเกนิ 

รอยละ ๒๕ เปนรอยละ ๔๙ ถาทานกรุณาเราทานก็ตองบอกเราวาประเทศไหนผูกพันเหมือนเรา 5 

ประเทศไหนมีขอยกเวนที่ยังไมผูกพันหรือจะผูกพันในเรือ่งนี้ในปไหน อยางนอยท่ีสุดเวลาเรา

เห็นชอบเราจะไดแสดงความเหน็ไวชัดเจนก็จะเปนประโยชนวาเมื่อถึงเวลานั้นก็ขอใหคนอืน่เขา

บังคับใชเหมอืนกนัใหชดัเจน หรือจะมีมาตรการอะไรจะไดสอบถาม แตถาหากวาตารางทีม่ีขอตกลง

ที่ปรากฏอยูเวลานี้เปนตารางตกลงที่เราตองกระทําทีม่องเหน็วาตองไปในกลุมประเทศเหลานั้น  

ใน ๑๐ ประเทศนัน้เรามีตารางอะไรบาง แตท่ีเหลืออีก ๙ ตารางนัน้เราไมทราบ เราก็เชื่อวาผูเจรจา10 

ก็ตองเจรจาดวยสมเหตุสมผลแลวกม็ีหลักการที่ถูกตองอยูแลว แตอยางไรกต็ามประสบการณ 

ที่ผมอยูกระทรวงพาณิชยทีผ่มพูดถึงเมื่อสักครูนี้ก็ยังมีประเด็นอยู ก็ฝากทานดวยวาผลสุดทายกรณี 

ที่เราจะขายขาวไปฟลิปปนสไดอตัราภาษีเหลือ ๕ ก็ยังเปนรอยละ ๔๐ อยู ถงึแมเราจะมีการเจรจา

อยางไรก็ตามปญหาก็ยังไมจบส้ิน เรื่องน้ําตาลทรายหรอืสินคาบางอยาง ไมวาประเทศมาเลเซีย 

ก็ตามเขาก็มีเหตุผลของเขา ------------------------------------------------------------------------------------ 15 

 

                        -  ๑๓/๑ 



 

 

 ๔๓ 
สนช. ๑๗           สรยุทธ  ๑๓/๑ 

 

แตวาประสบการณท่ีผมอยูกระทรวงพาณิชยมานาน ผมก็รูวามาตรฐานการเปนเจนเทิลแมน  

อะกรเีมนท (Gentleman agreement) ของเรานี้คอนขางดีกวาใคร ๆ อาจจะเปนรองอยูบาง 

ที่ประเทศสิงคโปร ที่เหลือนีผ้มคิดวาเราคอนขางสมารท (Smart) มากในเวทีนัน้ แตดูเหมือนวา 5 

ใครอาจจะไมเขาใจ ดูเหมือนวาเราทําไมลงนามชาหรืออะไรทาํนองนัน้ สมารทจริงหรือเปลา 

จริง ๆ เราสมารทมาก แตวาที่เหตุลาชาคงเปนกระบวนการของสภาเสียมากกวา ผมฝากกราบเรียน 

ทานรฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลังแลวกไ็ปเพ่ือน ๆ ขาราชการท่ีไดมกีารสนับสนนุเรื่องนี ้ขอให

เขาใจเรื่องตาง ๆ ใหถองแทมากขึน้ เพราะผมเชื่อวาอะไรที่มองประโยชนมาก เอสเอ็มอี (SMEs) 

ทานจะเห็นวาเวทีในระหวางประเทศเวลานี้ไดมีการพูดถึงเอสเอ็มอีมาก เพราะมีเหตุท่ีตองพูดถึง 10 

สาเหตุก็คือวาเมื่อขนาดตลาดใหญขึ้น เราจะแขงขันไดตอเมื่อเกดิอโิคโนม ีออฟ สเกล (Economy  

of scale) ก็คือมีการผลิต การแขงขนัที่มตีนทุนประหยัดท่ีสุดถึงแขงขันของโลกใบนี้ได นัน่ก็

หมายความวาเอสเอ็มอมีีความสามารถในการแขงขนัดวยตัวมนัเองนอยลง ส่ิงเหลานี้จะมีผลตามมา 

ผมคิดวารฐับาลทุกรฐับาลตองดแูลอยางมากขึ้นและอยางหนักขึน้ ไมอยางนัน้ปญหาจะตามมา 

กรณีนีก้็เชนเดียวกนั กรณีเรือ่งธุรกิจการเงนิ ธุรกิจการประกนัภัย สวนใหญเปนธุรกจิท่ีเปน 15 

เวิลด คลาส (World class) มากกวาธุรกิจบางประเภทดวยซ้ําไป ถาไมมีการพิจารณาดวย 

ความมีเหตุผลและรอบคอบอยางแทจริง ไมมีเซฟการด (Safeguard) ไมมกีารทําใหคนอื่น 

ปฏิบัตติามขอตกลงไมผูกพันถึงเรื่องการไหลเงินเขาเงินออกในมติิอื่นแลว ปญหาของเราจะเปน

ปญหาที่แรงกวาประเทศอืน่ ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานสภาดวยความเคารพครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานรฐัมนตรคีรับ 20 

  นายสมหมาย  ภาษี (รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลัง)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพ ผมจะขอตอบแบบสรปุ แตวาชดัเจน ปกติการนาํเรื่อง

เขามาในพิธีสารแลวก็จะไปลงนามนะครับ ครั้งนีต้ามหลักการส่ิงที่เรายอมใหเขานี้อยูในกฎหมาย

ของเราแลว กฎหมายที่บังคบัใชของเราแลว อยางเชน เรื่องเกี่ยวกบันายหนาและตวัแทนทางดาน

ประกนัภัย เรากม็ีกฎหมายแพงและพาณิชยของเราอนญุาตใหตางชาติถือหุนได ๔๙ เปอรเซ็นตแลว 25 

แตกอนจะถือจริง ๆ เซฟการดการกล่ันกรองกต็องไดรับความเหน็ชอบจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

การเขามาเปดถือหุนในธนาคารพาณิชยกม็ีกฎหมาย เราเจรจาเปดมาตัง้นานแลวนะครับ  

โดยกฎหมายของเรา เพราะดับเบิลยูทีโอ (WTO) ที่ตกลงกัน ตอนนีก้็มีหลายแหงท่ีมาถือถงึ  

๔๙ เปอรเซน็ต ในหลายธนาคาร แตวากอนจะถอืไดก็เซฟการด ก็คือธนาคารชาตติองอนญุาต 

ถาไมอนญุาตมีกฎหมาย เราก็บอกวาคุณเปนอยางนั้นอยางนี้ เราใหไมได เขาก็ไดแคนั้น หรือให 30 



 

 

 ๔๔ 
สนช. ๑๗           สรยุทธ  ๑๓/๒ 

 

แบบมีเงื่อนไขอื่นใดก็ชอบทีแ่บงกชาติทําได ผมขอกราบเรียนวาที่เสนอมาทัง้หมดในวันนี้ 

อยูในกฎหมาย เพราะอันนี้ถงึไมตองเขามาเปนกฎหมายในลักษณะเหมือนกฎหมายปกต ิ 

ผมอยากกราบเรียนเพ่ิมเตมิเปนความเขาใจของทานวา พิธีสารอนันี้ประเทศอื่นท่ีลงนามไดแลว 5 

เพราะประเทศอื่นเขาไมตองขอสภากอนลงนาม มีแตประเทศไทยที่เราใหเกียรตติอสภาเปน 

อยางมาก กม็าขอสภากอนแลวลงนาม วันนี้ผมผาน เย็นนี้ผมเดนิทาง พรุงนี้มีเวลาเซ็นตอนเกือบ ๆ 

เที่ยง ประมาณเวลากอนเทีย่งนิดหนอย ไดกําหนดไวแลว ผมขอกราบเรียนเพ่ิมเตมิที่ทานเปนหวง 

ในเรื่องของภาษี เรื่องตาง ๆ กระทรวงการคลังที่เกี่ยวของผมก็จะรับไปดู ตองขอขอบพระคุณ 

อยางมากในเรือ่งของโครงสรางพ้ืนฐานของอาเซียน (ASEAN) นี้ เอไอไอบ ี(AIIB) อันนี้ก ็10 

เปนธนาคารใหญที่ลงทุนถงึหลายรอยลานเหรียญสหรฐัอเมริกา เทาท่ีผมจําได เรือ่งถาไปรวมลงทนุ 

ในธนาคารนี้ และรายละเอยีดของธนาคารนี ้ไดเสนอสภาแหงนี้ใหความเหน็ชอบแลว 

เมื่อประมาณ ๔ เดือนทีแ่ลว ตอนผมเปนรัฐมนตรีไดประมาณ ๒ เดือน แลวกไ็ปลงนามกับรัฐบาลจีน 

แลว ตอนนี้ทีม่ีขาวขึน้มาอีกก็เพราะวาอนันี้สําหรบัประเทศในเอเชีย ซึง่ประเทศญี่ปุนเขาไมไดรวม 

เพราะเขากไ็มคอยจะเหน็อนันี้ขึน้มาแขงดวย ปรากฏวาตอนนี้เอไอไอบีนีก้็เปดใหชาติอืน่ขางนอก15 

เอเชียเขามาดวย แตไมใชเปนหุนใหญ ก็มียุโรปแสดงความสนใจมาตามที่เปนขาว ขณะเดียวกนั

สหรัฐอเมรกิาซึ่งคมุธนาคารโลกอยูแลวเขากไ็มคอยพอใจ อันนี้ก็เปนเรื่องการเมือง แตผมกราบเรียน

วา เรื่องนี้กไ็ดผานความเหน็ชอบของสภาแหงนี้มาแลว ผมก็ขอสรุปเพียงแคนี้ครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอบคุณทานรัฐมนตรคีรบั ทานสมาชกิครับ 

ทานสมาชิกท่ีประสงคอภิปรายก็ไดอภิปรายครบถวนแลว และทานรฐัมนตรไีดตอบคําถามแลว 20 

ชี้แจงแลว ตอไปผมก็จะขอใหมีการลงมตวิาจะใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบพิธีสาร 

ฉบับนี้ ทานมอีะไร เชิญทานพงษชัยครบั   

  พันตํารวจโท พงษชัย  วราชติ   :   กราบเรียนทานประธานทีเ่คารพ กระผม 

พันตํารวจโท พงษชัย  วราชติ อยางเมื่อสักครู ผมฝากถามทานรัฐมนตรีผานทานไป เพราะทาน 

ชี้แจงวาทุกอยางมแีกไข แลวก็ท่ีจะไปลงนามนี้อยูภายใตกฎหมายของเราแลวทุกอยาง แตผมมี25 

อันหนึ่ง ผมอยากจะขอฝากทานประธานสภาฝากไปถึงทานรฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลังวา 

ขอเท็จจรงิในประกนัวนิาศภัย ผมไมเขาใจวาทําไมถงึตองบอกวายกเวนสําหรับการประกนัภัย 

ทางทะเลระหวางประเทศ ทางอากาศและการขนสงผานแดน และการประกนัภัยตอทุกประเทศ 

อันนี้ละครบั ผมวาผมจะไมพูดอยูแลว เมือ่สักครูนี้ผมถาม ปรากฏวาทานพูดวาอยูภายใตกฎหมาย 

 30 



 

 

 ๔๕ 
สนช. ๑๗           สรยุทธ  ๑๓/๓ 

 

ของไทยเราหมดทุกฉบับแลว แตขอเท็จจรงิอันนี้ไมใช ทานทราบหรือไมครบัวาเราเสียผลประโยชน

เทาไรประเทศไทยเรา อันนีไ้มใชวาเราไมมองภาพสวนรวม ของอาเซียนเรามองภาพสวนรวม 

แตตรงนีว้ันนี้เราไมไดเจริญเติบโตเลย ประกนัวนิาศภัย เรื่องการขนสงทางน้าํ ทางอากาศ 5 

ทางอะไรพวกนี้ เราผานแดนนี้เราไมไดอะไรเลย ผมเลยขอตัง้ขอสังเกตฝากไปถึงทานวา 

อันนีไ้มตรงกับขอเท็จจรงิ ผมขอแคนี ้ขอบคุณครับ   

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานรัฐมนตรีจะชีแ้จงเพ่ิมเติมหรือไมครับ 

  นายสมหมาย  ภาษี (รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลัง)   :   ทานประธานครบั 

ในพิธีสารนี้เราใหปรบัสัดสวนการถือหุนของผูถอืหุนสัญชาติอาเซียนในบริการโบรกเกอร (Broker) 10 

และตัวแทน เราไมไดปรับใหมีการเพิ่มสัดสวนของบริษัทประกันภัยและประกนัวนิาศภัย 

เพราะฉะนัน้ตรงนี้เปนเรือ่งของโบรกเกอรที่เขาทําโบรกเกอรก ็๒๕ เปอรเซ็นต ตางชาติถอืไดเพ่ิม

เปน ๔๙ เปอรเซ็นต แตบรษัิทประกันภัย วินาศภัยยังเหมือนเดมิ ไมไดเพ่ิมเปน ๔๙ เปอรเซ็นตครับ    

    

          -  ๑๔/๑ 15 

 



 

 

 ๔๖ 
สนช. ๑๗         นิมมดิา  ๑๔/๑ 

 

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปผมจะขอมตจิากสมาชกิวาจะเห็นชอบ 

หรือไมเห็นชอบในการที่ประเทศไทยจะลงนามในพิธีสารฉบบันี ้กอนจะลงมติผมขอตรวจสอบ 

องคประชมุกอน ทานสมาชกิครับ เปนขัน้ตอนตรวจสอบองคประชุมนะครบั เชิญทานสมาชกิเสียบ5 

บัตรลงคะแนนแลวกดปุมแสดงตน ทานสมาชิกทานใดยังไมพรอมหรอืไมครับ เสียบบัตรลงคะแนน 

นะครับ สําหรับวนันีก้็จะเปนการเสนอรางพระราชบัญญัติโดยทานรฐัมนตรีสมหมายเชนกนัเกี่ยวกับ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ แตวากอนจะถึงวาระนั้น เดี๋ยวผมจะขอมตเิรื่องความเห็นชอบในพิธีสาร  

ขอทราบองคประชุม เชิญครับ 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๘๗ คน)  10 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ  :   จํานวนผูเขาประชมุ ๑๘๗ ทานนะครับ ตอไป 

ผมจะขอถามมตวิาทานจะใหความเห็นชอบพิธีสารอนวุตัิขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดาน

การเงิน รอบที ่๖ ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน และตารางขอผูกพัน

เฉพาะสําหรบัการคาบริการดานการเงินภายใตกรอบความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน

หรือไม ถาทานเหน็ดวยกดปุม เหน็ดวย ถาทานไมเหน็ชอบกดปุม ไมเหน็ดวย ถาทานประสงคจะ 15 

งดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชญิทานแสดงความคิดเห็นของทานครับ เชิญลงคะแนนนะครบั 

ยังไมครบครับ มีทานใดยังไมลงคะแนนอกีหรอืไมครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๗๘ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี)  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จํานวนสมาชิกผูเขารวมประชมุ ๑๘๗ ทาน 

มีมตเิหน็ดวย ๑๗๘  ไมเหน็ดวย ไมมี  งดออกเสียง ๘  ไมลงคะแนนเสียง ๑ เปนอนัวาท่ีประชุมลง20 

มติเห็นชอบพิธีสารอนวุตัิขอผูกพันการเปดเสรกีารคาบรกิารดานการเงิน รอบที่ ๖ ภายใตกรอบ

ความตกลงวาดวยการคาบรกิารของอาเซียนและตารางขอผูกพันเฉพาะสําหรบัการคาบรกิาร 

ดานการเงินภายใตกรอบความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน ขอบคุณทานรัฐมนตรี 

และผูชีแ้จง จบการพิจารณาเรื่องดวนที่ ๕  ทานสมชาย แสวงการ เชิญครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ สมชาย แสวงการ 25 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการสภานิติบญัญตัิ 

แหงชาต ิขอเสนอใหเปล่ียนระเบียบวาระการประชมุ โดยขอใหยกเรื่องดวนที่ ๗ รางพระราชบัญญัติ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... เรื่องดวนที ่๑๑ รางพระราชบัญญัตคิุณสมบัตมิาตรฐาน

สําหรบักรรมการและพนักงานรฐัวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ระเบียบวาระที่ ๖.๑ ญัตติ  

 30 


